
 

154. löggjafarþing 2023–2024.
Þingskjal 1979  —  1182. mál.

Fyrirspurn

til innviðaráðherra um framlög til samgöngumála.

Frá Loga Einarssyni.

Hverjar voru samþykktar fjárveitingar hvers verks fyrir sig síðustu fimm ár í samgöngu-
málum og hversu miklum fjárveitingum hefur þegar verið varið í hvert verk? Óskað er eftir
sundurliðun eftir árum, vegagerðarsvæðum Vegagerðarinnar og eftir verðlagi hvers árs og
á núverandi verðlagi.

Skriflegt svar óskast.

 


